

บทกวีวันอาทิตย์

โดยพระสังฆราช วีระ อภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
23 สิงหาคม 2015

บทอ่านยชว 24:1-2ก, 15-17, 18ข ; อฟ 5:21-32 ; ยน 6:60-69

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 438, 440, 473, 728, 1336, 2766

จุดเน้น พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงเราด้วยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยเรามาสูีวิตนิรันดรในสวรรค์

นักเขียนชาวอังกฤษและนักเทววิทยาชาวราส G.K. Chesterton ได้เคยกล่าวว่า "บรรดาคริสตชนมิได้พยายาม และต้องการอุดมคติคริสตชน เพราะพบว่าทำยากจึงไม่พยายาม" คำกล่าวนี้จริงไหมครับ เซสเดอ์ตันดูเหมือนว่า เข้าใจชัดเจนว่า คริสตชนต้องจริงจังต่อการเรียกให้เป็นศิษย์คริสตชน คือ การติดตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้า หมายความว่า การเต็มใจรับความทุกข์และความเจ็บปวดที่บางครั้ง คนนั้นอาจจะท้อใจ และถูกผจญให้ละทิ้ง (ยอมแพ้) ดังนั้นมีอะไรที่ช่วยเราให้ดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้ เมื่อพบเจออุปสรรค เราจะยังคงซื่อสัตย์ต่อการเรียกให้มาเป็นศิษย์ เมื่อเราต้องแบกกางเขนหนักๆ บทอ่านต่างๆ ในพิธีกรรมวันนี้ช่วยให้กำลังใจเรา

บทอ่านแรก โยชูวาประกาศแก่ประชาชนว่าเขาและครอบครัวของเขาจะรับใช้พระเจ้า แม้ว่าคนอื่นๆ ได้หันเหไปจากหนทางแห่งความชอบธรรม เหตุผลที่โยชูวาและครอบครัวยังคงซื่อสัตย์ ก็คือ ตระหนักและกตัญญูที่พระเจ้าทรงนำประชาชนออกจากความเป็นทาส และทรงอวยพรในชีวิตประจำวัน เรื่องนี้เกิดกับเราจริงๆ ใหม่นี้ เมื่อพบอุปสรรค เรายังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า มั่นใจในพระญาณเอื้ออาทรในเวลาเผชิญปัญหาท้าทายในอดีต ในที่สุด พระเจ้าช่วยเราให้ก้าวต่อไป

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลเตือนใจชาวเอเฟซัส (เกี่ยวกับศีลธรรมในครอบครัว) ความสำคัญของการยอมกัน และกันด้วยความเคารพยำเกรง ความสัมพันธ์ ความรัก ช่วยให้พี่น้องกันเห็นความต้องการของผู้อื่น สำคัญกว่าของตนเอง ตรงกับประสบการณ์ของเราใหม่ ที่สุดอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา ญาติพี่น้อง ลูกๆ และเพื่อนๆ ที่เราให้และรับการสนับสนุน และกำลังใจที่เราต้องการในเวลาพบการท้าทายในชีวิตปัจจุบัน เป็นพิเศษการท้าทายให้เดินทางแคบที่นำไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า

พระวรสารวันนี้ นักบุญยอห์นบรรยายภาพศิษย์ที่มุ่งมั่นอุทิศตน ย่อมสามารถจัดการได้งายเวลาเผชิญการผจญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้อยอมแพ้ไม่ติดตามพระเยซูเจ้า เมื่อคำสั่งให้ติดตามพระองค์ยากยิ่งเหมือนบรรดาศิษย์แรกของพระเยซูเจ้า เราก็ก่อนกันถูกประจญให้เดินห่างจากความเชื่อของเรา จากการอุทิศชีวิตตามการเรียกแห่งศีลล้างบาป แต่เป็นพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ได้ทำให้บรรดาศิษย์ของพระองค์มั่นใจ และทำให้เรามั่นใจ บัดนี้ ให้ก้าวต่อไป เพราะเมื่อถึงเวลาสุดท้าย พระเยซูเจ้าเท่านั้นทรงมีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร พระวาจาให้กำลังใจ พระวาจาให้อภัย พระวาจาเมตตากรุณา พระวาจาแห่งความรัก พระวาจาที่เตือนใจเราให้ละทิ้งความมืดไปสู่แสงสว่าง จากความแตกร้างไปสู่ความสมบูรณ์ จากความตายไปสู่ชีวิต

สำคัญยิ่งกว่าคำพูดที่พระเยซูเจ้าตรัส ใดๆ ก็ดี ข้อเท็จจริงคือ พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุคคลที่สองของพระตรีเอกภาพ พระวาจาทรงรับเนื้อหนังสภาพมนุษย์ เป็นการแสดงออกถึงความรักของพระบิดาสำหรับประชากรของพระองค์ พระเยซูเจ้ามิได้มีแต่พระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรเท่านั้น พระองค์ทรงเป็นพระวาจาในความจริง ผู้ทรงนำเรสูชีวิตนิรันดร

เราได้รับพระพรและมีบุญที่พระเยซูเจ้าทรงมอบของขวัญ คือ พระองค์เองในพิธีมิสซาให้เรา ทุกครั้งที่เราออกมารับศีลมหาสนิท เราได้รับพระเยซูเจ้าจริงๆ ทั้งพระกาย พระโลหิต พระวิญญาณ และพระเทวภาพ ทำให้เราใกล้ชิดพระองค์ยิ่งขึ้น ทำให้เรามีพลังกำลังใจและได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับดำเนินชีวิตซื่อสัตย์ยิ่งขึ้น และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในฐานะศิษย์ของพระองค์

สักครู่พี่น้องจะก้าวมารับศีลมหาสนิท ขอให้ทำด้วยใจสุภาพและกตัญญู อยู่ในสถานะที่พร้อม เราจะได้ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้า รับพระพรและพลังกำลังใจที่จำเป็น ทำให้พระอาณาจักรพระเจ้าเห็นได้ยิ่งขึ้น ขึ้นที่นี้บนแผ่นดิน แม้ว่ามีการทำหลายประการที่เราต้องเผชิญระหว่างทาง (ชีวิต) ให้เหมือนโยชูวา ขอให้เรตัดสินใจ มั่นคงรับใช้พระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำ เหมือนนักบุญเปาโล ขอให้เรให้และรับพลังกำลังใจและการสนับสนุนในมิตรภาพที่เราจำเป็นต้องซื่อสัตย์มั่นคงต่อการเรียกของเรา เพื่อเป็นเหมือนพระเยซูเจ้า ขอให้เรเลียนแบบอย่างความเมตตา ความรัก และความกระตือรือร้นของพระองค์

พระสังฆราช วีระ อภรณ์รัตน์ แปล

จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(กรกฎาคม-กันยายน 2015), หน้า 344-346.